

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,คมชัดลึก, ,สยามรัฐ มติชน, กรุงเทพธุรกิจ,บ้านเมือง</p> <p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ ต้อง Share</p>	<p><b>ผู้บริหารสธ.ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประกาศนโยบาย "ผู้บริหารสธ.ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี" ปี59 เพื่อเป็นต้นแบบให้บุคลากรสาธารณสุขนำไปสู่ "องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี" พร้อมนำคณะผู้บริหารประเมินภาวะโภชนาการประเมินสมรรถภาพร่างกาย และมอบพาสปอร์ตสุขภาพประจำตัวผู้บริหาร</p> <p>สำหรับนโยบายมี 10 ข้อ 1.ให้ผู้บริหารทุกคนร่วมกิจกรรม 2.ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ดี 2 ส. ยาสูบ สุรา 1 พ. สุขภาพฟัน 3.กินผักผลไม้ทุกมื้อ 4.ลดหวาน มัน เค็ม ต้มน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน-น้ำอัดลม 5.จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพทุกครั้งประชุม 6.ออกกำลังกาย 30 นาทีต่อวัน 7.อารมณ์ดี 8.ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-สูบบุหรี่ 9.รักษาฟันให้แข็งแรง 10.มุ่งมั่นคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>จากการตรวจวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายของ นพ.ปิยะสกล พบว่ามีภาวะอ้วนลงพุง รอบเอวได้ 96.5 ซม. น้ำหนักเกิน ต้องลดลง 14 กก. ไขมันเกิน ต้องลดลง 14.3 กก. ขณะที่นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.มีภาวะอ้วนลงพุง วัดรอบเอวได้ 101.5 ซม. น้ำหนัก 87 กก. ถ้าเกณฑ์ปกติต้องอยู่ที่ 67.9 กก. ดังนั้นจึงต้องลด 12.8 กก. ลดไขมันลง 12.8 กก. หลังจากนั้นผู้บริหารทุกคนต้องตรวจวัดดัชนีมวลกายทุกเดือนและวัดผลสุดท้ายในเดือนกันยายน 2559</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. ประกาศในงาน "ผู้บริหาร สธ...ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี" หลังวัดรอบเอวได้ 96.5 ซม. ขณะที่น้ำหนักต้องลดลง 14 กก. ทำเอาท่าน รมว.ถึงขนาดเอ่ยปากท้าแข่งผู้สื่อข่าวสาธารณสุขใครน้ำหนักเกินมาแข่งลดน้ำหนักกัน ให้เวลา 6 เดือน เพื่อสุขภาพดี หากแพ้จะตอบทุกคำถาม แต่ตอบว่า "ครับ ไม่ทราบครับ" แหม ๆ อารมณ์ดีคะท่าน พลอยหันมาชวน หมอโสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลดน้ำหนักด้วย เพราะวัดรอบเอวถึง 101 ซม. งานนี้ดูเหมือน ผู้บริหารกระทรวงหมกอ้วนลงพุงถ้วนหน้า รีบลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพกันดีกว่าท่าน...ฟิตแอนด์เฟิร์ม</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง5, สทท,ThaiPBS, โพสต์ทูเดย์,บ้านเมือง, ไทยโพสต์,กรุงเทพธุรกิจ, ,มติชน,สยามรัฐ</p>	<p><b>สถานการณ์ภัยแล้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า ขณะนี้มีโรงพยาบาล 4 แห่งได้รับผลกระทบ ได้เร่งแก้ไขแล้ว ได้แก่ รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีการชุดบ่อน้ำบาดาล ทำประปาผิวดิน ใช้งบประมาณ 6 ล้านบาท รพ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ได้ประสานประปาภูมิภาค นำน้ำมาเติมในแท็งก์เก็บน้ำของ รพ. รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา มีการชุดบ่อน้ำบาดาล 2 ท่อ และ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ได้ประสานอบจ. จัดหาน้ำสะอาดมาให้บริการ 2-3 หมื่นลิตร พร้อมเตรียมชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล</p> <p>สธ.ได้ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง กำชับให้ รพ.ในพื้นที่ภัยแล้งทุกแห่ง เตรียมเก็บกักน้ำสำรองสำหรับให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ หากต้องการการสนับสนุนสามารถประสานมายังวอร์รูมได้ทุกวัน</p> <p>นอกจากนี้ ให้ สสจ.ทุกแห่งสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาใน รพ. โรงเรียน และสถานบริการสาธารณสุขอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน เช่น โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคลมแดดและลมร้อน เด็กจมน้ำ ปัญหาความเครียด และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาดของตลาดสด ร้านอาหาร การกำจัดขยะ เป็นต้น</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไม่สามารถทำนาทำสวนได้ ทำให้ขาดรายได้ เกิดความเครียดตามมา สิ้นหวัง ท้อแท้ ที่ควรระวังคือหากบ่นเรื่องหนี้สิน และเปลี่ยนทำที่เป็นพูดจាន้อยลง ซึม หรือบ่นท้อแท้ รู้สึกไม่ไหว ขอให้คนใกล้ชิดช่วยกันดูแล รับฟัง ปลอบโยนและให้กำลังใจ หากิจกรรมอื่นให้ทำ และขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>มติกรม.</p>	<p><b>ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขหมอกควันภาคเหนือปี 2559 เพื่อกำหนดให้เป็นนโยบายรัฐบาล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป</li> <li>2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวม 93.8180 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ในส่วนของการดำเนินงานของ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน</li> </ol>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนายกรัฐมนตรี (นร.) และ 12 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้องShare</p>	<p><b>รอลุ้นเลขาสปสข.คนใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว คนรอลุ้น นพ.วินัย สวัสดิวร เลขานุการ สปสข. กลับมาทำงาน หลังถูกคำสั่ง คสช.สั่ง ย้าย คงต้องแห้วไปตามๆ กัน เพราะล่าสุดบอร์ด สปสข.เตรียมหาเลขาคณใหม่ แทน "หมอวินัย" ที่จะหมดวาระลงเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะนี้ต่างจับตามองว่า ใครจะมาเป็นผู้บริหารบกว่าแสนล้านของ สปสข. แม้ว่า ผู้บริหารกรมใหญ่ในกระทรวงจ่อคิวสมัคร ไม่รู้ว่าใคร แต่ที่แน่ๆ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปีถึงมีสิทธิ รอลุ้นกัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอ.เอ็น.เอ็น. ทวีช่อง5 สทท</p>	<p><b>ตรวจเยี่ยมรพ.ท่าบ่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด</p>	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันยะ อธิบดีกรม คร. กล่าวถึงการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47 เดือนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เน้นดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ก.พ.ที่ผ่านมา ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 15 ,513 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เด็กทารก หากมีไข้ กินยาแล้วไข้ไม่ลดลง หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 3-4 วันควรรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร.สายด่วน คร.1422</p>
<p>มติชน บ้านเมือง</p>	<p><b>โรคหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนหน้าร้อนระวัง โรคอุจจาระร่วง-อหิวาต์-อาหารเป็นพิษ-ไทฟอยด์-บิด-ลมแดด-พิษสุนัขบ้า" จำนวนผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย.- มิ.ย.หรือก.ค.ของทุกปี ซึ่งอุณหภูมิสูงทุก 1 องศา พบผู้ป่วยเพิ่ม 10%</p> <p>-ด้านกทท.จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหมาแมวฟรีวันละ 50 หน่วย เริ่ม 7-18 มีนาคม นี้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>ชาวซาไกป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี สสจ.สตูล เปิดเผยถึงผลการตรวจเลือด 2 ชาวซาไก อายุ 16 ปี และ 18 ปี ในพื้นที่ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ที่เข้ารับรักษาตัวที่ รพ.มะนัง เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่าเป็นเพียงไข้ ติดเชื้อไวรัส ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งไม่อันตรายแต่อย่างใด หากมีอาการไข้ลดก็สามารถให้เดินทางกลับได้ ขณะที่ รพ.สต.น้ำผุด และ สสอ.ละงู ได้เข้าฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายในหมู่บ้านที่ครอบครัวชาวซาไกได้เดินทาง ส่วนทีมแพทย์และสาธารณสุขใน อ.ละงู และ รพ.สต.น้ำผุด ได้ร่วมกันให้ข้อมูลด้านสุขศึกษากับชาวซาไกและครอบครัว ให้ระวังโรคที่มาในช่วงฤดูแล้งที่อาจจะติดเชื้อได้ง่าย รวมถึงการดูแลสุขภาพด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560-2573 ซึ่งมี 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับส่วนกลางและพื้นที่ จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการ และอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อผลักดันสนับสนุน และกำกับทิศทางให้ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้ใช้กลไก ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่กำหนดดำเนินงานสู่เป้าหมายคือ ลดผู้ติดเชื้อให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณปี 2560 ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการยุติปัญหาเอดส์ และเห็นชอบในหลักการเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยการใช้ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>ข้อห้ามโฆษณาสถานพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11(พ.ศ.2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล ซึ่งออกตามมาตรา 38 พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่กำหนดว่า ห้ามโฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยถ้อยคำที่เป็นเท็จหรือโอ้อวด โดยใช้บังคับกับสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สังกัดของหน่วยงานราชการ ประกาศดังกล่าว กำหนด 18 ข้อห้ามโฆษณาสถานพยาบาล</p> <p>ในส่วนของแพทย์ ตามประกาศแพทยสภา ที่ 50/2549 เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการโฆษณา ออกบังคับใช้กับแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2549 กำหนดคำที่ห้ามแพทย์ใช้ในการโฆษณา 15 คำเบื้องต้น ดังนี้ คำว่า เพียง เท่านั้น พิเศษ เฉพาะ ล้ำ สมัย นำสมัย ราคา เดิม ครบวงจร ฟรี สวยจริง อยกสวย สวยเหมือนธรรมชาติ เหนือกว่า /สูงกว่า ไรศ...รักษาได้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษตั้งแต่จำคุกถึงเดือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิกถอนใบอนุญาต</p>
มติชน คอลัมน์ดิจิทัล-เทรนด์ฟอร์เวิร์ด	<p><b>อันตรายจากคลื่นโทรศัพท์</b></p> <p>-เสนอข่าว ในเวที "ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาสัญญาณและโทรศัพท์มือถือมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่" ของสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ผศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม กรรมการ สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ให้ข้อมูลว่า ย่านความถี่ที่ใช้งานของโทรศัพท์มือถือ วิทยุกระจายเสียง สัญญาณไวไฟ จัดอยู่ในกลุ่ม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดไม่ก่อไอออนจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่มีผลกระทบในเชิงความร้อนเท่านั้น ส่วนคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากลุ่มชนิดก่อไอออน มีผลต่อการแยกอนุภาคอิเล็กตรอนออกไปกลายเป็นอนุภาคลอิสระได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง จะอยู่กับคลื่นที่ใช้งาน เช่น รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ เป็นต้น</p> <p>ด้าน กสทช. กล่าวว่า จากการตรวจวัดค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน จำนวน 40 สถานี ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค พบว่ามีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดตามที่มาตรฐานกำหนดไว้มาก เช่น ย่านความถี่คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ความแรงต้องไม่เกิน 41 โวลต์ต่อเมตร ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ความแรงต้องไม่เกิน 58 โวลต์ต่อเมตร และย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ ความแรงต้องไม่เกิน 61 โวลต์ต่อเมตร ดังนั้นการแผ่คลื่นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจึงปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน</p>
มติชน,ข่าวสด,กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สบส.คุมเข้มสถานพยาบาลทำผิด</b></p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายของกรมฯได้รวบรวมข้อมูลสถานพยาบาลเสริมความงามที่เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง 2 กรณี คือ 1.การศัลยกรรมเพชออฟให้นายสุรัชย์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ซึ่งเป็นโครงการของ ดร.เซปิง และผ่าตัดไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา และ 2.การพุดคูดของ พญ.อาภรณ์ หรือหมอไก่ ผ่านรายการตี้นมาคุย ที่บอกว่า ทำแล้วสวยทุกคน เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโฆษณาสถานพยาบาล ในวันที่ 4 มี.ค. 59 นี้</p>
แนวหน้า	<p><b>สัปดาห์ไตโลก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชาติรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใส่ใจ หันมาบริโภคเค็มลดน้อยลง เพราะการรับประทานเค็มมาก ๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมอง จากการสำรวจพบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดขององค์การอนามัยโลกถึง 2 เท่า หรือประมาณ 4,350 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นประจำจนเคยชินจะทำให้เรานั้นติดรสเค็มได้</p> <p>สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค สบส. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "วันไตโลก" ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "โรคไตเป็นได้แต่เด็ก รู้แต่เล็กรักษาได้" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภครสเค็มมากเกินไป วันที่ 13 มีนาคม 2559 นี้ ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.</p>
สยามกีฬา คอลัมน์เช็คพอยต์	<p><b>ทันตแพทย์เสียชีวิต</b></p> <p>- เสนอข่าว ทันตแพทย์วุฒิชัย ชมพุกุล ผอ.ศูนย์ทันตกรรมระหว่างประเทศ กรมอนามัย ซึ่งเป็นสมาชิกนักวิ่งเครือข่าย แพท รันนิ่ง ได้ประสบอุบัติเหตุโดยรถชนเสียชีวิต ขณะซ้อมวิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่</p>
บ้านเมือง	<p><b>กนอ.แจงคราบผงสีดำ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย ประเด็นพบคราบผงสีดำบริเวณชายหาดสุชาติา ร้านอาหารเจ้ามาลี ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ลักษณะเป็นผงสีดำคล้ายเม็ดทราย ไม่ละลายน้ำ ไม่มีกลิ่น ไม่เหนียวเหนียว ไม่ติดมือ ไม่มีคราบติด เป็นระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร กนอ.ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหาสาเหตุข้อเท็จจริงได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้ เบื้องต้นพบว่าผงสีดำดังกล่าวไม่ละลายในสารละลาย แสดงว่าไม่ใช่ไขมันหรือผงถ่านหินจากการขนถ่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใน นิคมฯ มาตามพุดตามที่เป็นข่าว
คมชัดลึก	<p><b>อันตรายจากการจูดรูป-เผากระดาษเงินกระดาษทอง</b></p> <p>- เสนอข่าว สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทำการศึกษา พบว่าควันรูปมีสารก่อมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ พีเอเอช เบนซีน และ 1, 3-บิวทาไดอิน เป็นต้น การได้รับสารเหล่านี้เป็นพิษต่อสารพันธุกรรมและทำให้ความสามารถในการซ่อมแซมความผิดปกติของสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอลดลงซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งอย่างอื่นในคน วิธีแก้ไขคือจูดรูปและเผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่ง มีอากาศถ่ายเท ใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ใกล้ควัน ห้ามเด็กเข้าใกล้สุดดมควันฝุ่นละอองและกินเศษขี้เถ้าของรูปและกระดาษเงิน กระดาษทอง อย่าปิ้งรูปที่จูดแล้วบนอาหาร เพราะขี้เถ้ารูปซึ่งมีโลหะหนักจะตกลงบนอาหารที่จะนำมารับประทาน</p>
คมชัดลึก	<p><b>หญิงญี่ปุ่นถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน</b></p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น เผยผลศึกษาที่พบว่า ผู้หญิงทำงานในประเทศเคยมีประสบการณ์ถูกลวนลามทางเพศในที่ทำงาน ราวสองในสามเลือกที่จะปิดปากเงียบไว้ แต่ผลสำรวจไม่ได้รับอุบัติเหตุ ส่วนผู้ที่เลือกร้องเรียนหรือพุดออกมา ปรากฏว่าหนึ่งในสิบได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ถูกลดตำแหน่ง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>จับพบผู้ป่วยชิการายที่ 10</b></p> <p>- เสนอข่าว คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติและการวางแผนครอบครัวประจำมณฑลกว่างตุง เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสชิการายใหม่ ซึ่งเป็นรายที่ 10 ของประเทศ ผู้ป่วยเป็นชายวัย 40 ปี อยู่ในเมืองเจียงเหมินและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 ขณะนี้มีอาการทรงตัว</p> <p>รัฐบาลกลางของจีนขอให้ทางการประจำภูมิภาคต่างๆ ตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p>